

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกาะข่าวเกษตร
๒. กระทรวงเกษตรฯ ตัดแว้มแก้ปัญหายางพารา
๓. เกษตรฯ เสนอ นบข.ปรับโครงสร้างผลิต
๔. คว้าไทยวิกฤติใกล้สูญพันธุ์
๕. ๒ ปีสต็อกข้าวรัฐเกลี้ยง
๖. เตรียมหารือ ๓ ประเทศดันราคายาง
๗. เกาะติดสหกรณ์ใช้เงินกู้กฟส.
๘. ชาวไร่ลุ่มเพิ่มค่าอ้อย ชี้ ๙๐๐บาท/ตัน ต่ำเกิน
๙. ไร่อ้อยกระทิงกองทุนอ้อม จับตาน้ำตาลดิบร่วงหนัก
๑๐. ๖.ก.ส.พร้อมอ้อม ห่วงน้ำมันนวบกดสินค้าเกษตร
๑๑. อุตสาหกรรม แก้น้ำยางหกทำถนนลื่น
๑๒. ภาพข่าว : ราคาคดี

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
ไทยรัฐ  
ผู้จัดการรายวัน  
สยามรัฐ  
แนวหน้า  
โพสต์ทูเดย์  
คมชัดลึก  
ข่าวสด  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## เกาะ: ข้าวเกษตร

14 เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน 14 มกราคม พ.ศ. 2558.....○ นางสาวศิริ โครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มี ลักษณะ สุวรรณรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุม ประมง เขต 13 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ.....○ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การจัดทำทะเบียนเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ร่วมกันหลายมิติ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ เข็มและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น งาน โครงการตามพระราชดำรินโรงเรียน ประธานการประชุม ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ดำรงตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการ เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ ดำรงตระเวนชายแดนที่ 22 ณ โรงเรียน การเกษตร เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบฐาน ดำรงตระเวนชายแดนบ้านปากลา ต.นาโพธิ์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี.....○ นาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายมิติ และ โอกาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้เป็นระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้การต้อนรับ นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์ กลางของประเทศ สามารถสนับสนุนการ จังหวัดอุทัยธานีในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการวะ ดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐได้อย่างทัน และนำประธานคณะกรรมการ และฝ่าย สถานการณ์ต่อไป.....○ จัดการ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัด “คิด ทางไทย”

## กระทรวงเกษตรฯ

# ตีวงเข้มแก้ปัญหายางพารา

๙๔ นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาลินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบประชุมทางไกล และถ่ายทอดไปยังศาลากลางจังหวัด ๘๐ จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายสมปอง อินทพรทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมประชุม



เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพารา ด้วยกลไกคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาลินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตามสถานการณ์ปัญหายางพารา การดำเนินการแก้ไขปัญหายางพารา สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงาน

มาตรการต่าง ๆ อาทิ โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท (รายละเอียดไม่เกิน 15,000 บาท) ขณะนี้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 3 แสนกว่าครัวเรือน เป็นเงินประมาณ 3,400 ล้านบาท โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนมกราคม 2558 นี้ ส่วนโครงการควบคุมปริมาณการผลิต โดยการ

ลดพื้นที่ปลูกยางพาราไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนนั้น สทย.ดำเนินการได้พื้นที่ ๑ หมื่นไร่ จากเป้าหมาย 1 แสนไร่

สำหรับโครงการพัฒนาตลาดยางพารานั้น ปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารานั้น นอกจาก กรมวิชาการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์ราคาของพาราอย่างใกล้ชิด ยังได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องตลาดยางพารา โดยดำเนินการเรื่องตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติในประเทศ เพื่อให้ตลาดกลางที่มีอยู่ทั้งในส่วน of กรมวิชาการเกษตร สทย. และ อบค. มีมาตรฐานและเครือข่ายเดียว เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดดังกล่าวได้ รวมทั้งการขับเคลื่อนเรื่องตลาดต่างประเทศด้วย.

### สถานการณ์ข้าวรับรุกแก้ปัญหาสินค้าเกษตร

ปัญหาสินค้าเกษตร เป็นปัญหาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น โดยนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเร่งหามาตรการในการแก้ปัญหาเชิงรุก กรมส่งเสริมสหกรณ์นับเป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่ได้รับบทบาทดังกล่าวในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแลและส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ซึ่งปัจจุบันกระจายอยู่ทั่วประเทศเกือบหมื่นแห่ง

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวโน้มสินค้าเกษตรไทยในปี 2558 ว่ามีทิศทางดีขึ้น นอกจากจะมีการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประเทศจีนยังขอเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร หลังโรงงานเงินสร้างเสร็จ จะทำให้ผลผลิตภาคเกษตรถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้จำนวนมาก ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำได้อย่างแน่นอน และเพื่อไม่ให้สินค้าจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาพร้อมกับการเปิดเออีซีเข้ามาตีตลาดสินค้าไทย ได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปดูแลในเรื่องนั้นแล้ว



ด้านนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยถึงบทบาทของกรมฯที่จะเข้ามาดูแลปัญหานี้ว่าสหกรณ์จะเข้ามาเป็นผู้รวบรวมสินค้าและปรับปรุงคุณภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก่อนส่งจำหน่ายทำให้มีกำไรเกิดขึ้นกับสหกรณ์ ผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนผู้ถือหุ้น ไม่ใช่

เอกชนที่ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมาและด้านชายแดนแรกจะมุ่งไป คือ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยให้สหกรณ์นิคมแม่สอด, สหกรณ์นิคมแม่ระมาด, สหกรณ์การเกษตรพบพระ, สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก เข้าไปดูแลควบคุมการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20,000 ตัน มาปรับปรุงคุณภาพกำจัดสิ่งเจือปนออก เข้าโรงอบลดความชื้น เพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วส่งขายต่อไปยังจีน 50%

ส่วนที่เหลือให้สหกรณ์ภายในประเทศนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารสัตว์จำหน่ายภายในประเทศแห่งที่สอง ด้านชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้สหกรณ์โคกเมฆวังน้ำเย็น รวบรวมผลผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 24,000 ตัน ข้าวโพด 10,000 ตัน มาปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งไปจีน ส่วนข้าวแข็ง 5,000 ตัน ถั่วเหลือง 5,000 ตัน จะนำเข้ามากเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยสหกรณ์ทั้งหมดได้จัดทะเบียนกับกรมการค้า กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เพื่อขอนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์

ส่วนช่วงเวลานำเข้าผลผลิตทั้งหมด นายโอภาส บอกว่าอยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพื่อขอนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 58 นี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศไว้ 1 ก.พ.-31 ส.ค.58 ซึ่งการนำเข้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภายในประเทศ เนื่องจากไม่ตรงกับช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาด ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการรุกแก้ปัญหาสินค้าเกษตรหรือสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ก่อนจะนำร่องไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆต่อไปของกระทรวงเกษตรฯ



## เกษตรฯเสนอ'หนบข.'ปรับโครงสร้างผลิตข้าว

เกษตรฯ-พาณิชย์จับมือถกแผนปรับโครงสร้างการผลิตข้าว เร่งปรับสมดุลการผลิตและการตลาด เตรียมเสนอ หนบข.พิจารณาสิ้นเดือนนี้ แจงการชดเชยรายได้ชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท จ่ายไปแล้ว 3.4 ล้านครัวเรือน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาข้อสรุปแผนปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการใน 4 โครงการหลัก โดยจะดำเนินการตั้งแต่ปี 2558-2562 ได้แก่ 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต พื้นที่เป้าหมายรวม 2.6 ล้านไร่ 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะพื้นที่ 2.5 แสนไร่ 3. โครงการลดรอบการปลูกข้าวเป้าหมาย 4 ล้านไร่ 4. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (เกษตรผสมผสาน) 1.20 ล้านไร่ และ 5. โครงการปรับ

เปลี่ยนเป็นการปลูกอ้อย 4.5 ล้านไร่ ซึ่งโครงการนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนถึงพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 2 ปีแรก (2558 - 2559) จะปรับเปลี่ยนข้าวไปปลูกอ้อยประมาณ 7 แสนไร่ เนื่องจากมีโรงงานน้ำตาลรองรับผลผลิต

กระทรวงเกษตรฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากการหารือมาประกอบกับแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มพันธุ์ ข้าวขาว กลุ่มพันธุ์ข้าวหอมปทุม กลุ่มพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และกลุ่มพันธุ์ข้าวเหนียว พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ข้อมูลเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ซึ่งมีการสำรวจความต้องการไว้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว มาพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะมีข้อมูลสต็อกข้าว ข้อมูลการส่งออกที่ผ่านมากและแผนการส่งออกของภาคเอกชน การใช้บริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาดของข้าวตลาดเฉพาะ

เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการบริโภคที่แท้จริง ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความชัดเจนภายในวันที่ 23 ม.ค. 2558 เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (หนบข.) ภายในสิ้นเดือนนี้

"ปัจจุบันผลผลิตข้าวยังเกินความต้องการ 4.43 ล้านตันหรือ 2.92 ล้านตันข้าวสารต่อปี จำเป็นต้องลดพื้นที่การปลูกข้าว พื้นที่ประมาณ 5.7 ล้านไร่ และบริหารจัดการโดยลดปริมาณข้าวคุณภาพต่ำเพิ่มข้าวคุณภาพดีเข้าสู่ตลาด รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้การผลิตข้าวสอดคล้องกับความต้องการของตลาด"

นายสมปอง อินทพรทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อยปี 2557/2558 ไร่ละ 1,000 บาท รายละเอียดไม่เกิน 15 ไร่ ว่าขณะนี้จากจำนวนการขึ้น

ทะเบียนชาวนาที่กระทรวงเกษตรฯรับรองแล้วมีประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินชดเชยให้แล้ว 3.4 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 3.7 หมื่นล้านบาท คาดจะทยอยจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.นี้

ส่วนการจ่ายเงินชดเชยตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) สุ่มตรวจพบ ได้สั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับธ.ก.ส. ตรวจสอบนิยามองค์ประกอบการทำนาว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบรายแปลงว่า มีการทำนาจริงหรือไม่ หากไม่มีการทำนาจริงหรือไม่ตรงตามองค์ประกอบจะต้องเรียกเงินคืน และตรวจสอบว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นโดยทุจริตหรือไม่ เจ้าหน้าที่โครงการฯหรือไม่ หากเป็นการทุจริต จะทำการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อ

# ควายไทยวิกฤติใกล้สูญพันธุ์!

## ● ถูกส่งเข้าโรงเชือด-ส่งออกปศุสัตว์เร่งปั่นแม่พันธุ์

ควายไทยวิกฤติ กรมปศุสัตว์เผยจำนวนประชากรกระบือไทยลดลงกว่า 50% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเข้าใกล้วิกฤติเหตุพื้นที่เกษตรถูกแย่งชิงแถมมีการลักลอบนำกระบือส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมขงแผนเพิ่มประชากรกระบือ 1 ล้านตัวใน 5 ปี วงเงิน 5,800 ล้านบาทปล่อยสินเชื่อซื้อแม่กระบือให้เกษตรกรรายละ 2-3 แม่ด้านเกษตรแรงชดเชยรายได้ชววนาจ่ายไปแล้ว 3.4 ล้านครัวเรือน คาดเสร็จสิ้นเดือน ม.ค.นี้

นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ทำให้จำนวนกระบือไทยลดลงอย่างน่าใจหายเปิดเผยว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา จำนวนประชากรกระบือในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2547 มี 1.49 ล้านตัว ลดลง 56.22% จากปี 47 ที่มี 1.49 ล้านตัว ร่างกายสิ่งที่เราต้องดำเนินการก่อน คือการหยุดชะงักที่จำนวนผู้เลี้ยงก็ลดลงเช่นกัน โดยในปี 2557 มีผู้เลี้ยงทั้งสิ้น 185,702 ราย ลดลงจากระยะ 10 ปี ก่อนที่มีอยู่ถึง 371,086 ราย สาเหตุเกิดจากพื้นที่การเลี้ยงกระบือถูกแย่งชิงไปทำการเกษตรอื่นๆ ขณะเกษตรกรไม่ยอมเลี้ยงกระบือ มีการลักลอบนำกระบือไปขายต่างประเทศและมีการฆ่ากระบือเพนเมีย และกระบือที่กำลังตั้งท้องเพื่อนำไปบริโภค

“หากไม่ดำเนินการใดๆ อาจสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเพราะจำนวนประชากรกระบือที่ผ่านมามีจำนวนประชากรกระบือทั้งสิ้น 840,064 ลดลงเร็วมาก เหมือนเลือดที่กำลังไหลออกจากตัว”

ร่างกายสิ่งที่เราต้องดำเนินการก่อน คือการหยุดชะงักที่จำนวนผู้เลี้ยงก็ลดลงเช่นกัน โดยในปี 2557 เลือดที่ไหลออก โดยได้ประสานไปยังด่านสินค้าทั่วประเทศ ห้ามส่งออกแม่กระบือไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเด็ดขาด ส่วนในประเทศมีการออกมาตรการห้ามนำแม่กระบือสาว และแม่กระบือที่กำลังตั้งครรรภ์เข้าโรงฆ่าเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ”

นายอวยชัย ชัยบุทธิ ผู้อำนวยการส่งเสริม และพัฒนาการปลูกสัตว์ กล่าวว่า จำนวนกระบือ ทั้งประเทศในปัจจุบันถือว่าน้อยมากจนเข้าใกล้ วิกฤติแล้ว จะต้องเพิ่มจำนวนขึ้นโดยเร็ว ซึ่งกรม ปลูกสัตว์ได้จัดทำแผนเพิ่มจำนวนกระบือในประเทศ 1 ล้านตัว ภายในระยะเวลา 6 ปี วงเงินประมาณ 5,800 ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา โดยในปีแรกใช้งบประมาณ500 ล้านบาทเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนแม่กระบือ 15,000 แม่ ทั้งนี้ภาพรวมตามโครงการนี้ จะมีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร โดยรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย เพื่อให้เกษตรกรซื้อแม่กระบือสาวมาเลี้ยงเพิ่มรายละเอียด 2-3 แม่ ให้ครบ 5-6 แม่ จากปัจจุบันที่เกษตรกร รายย่อยครอบครองกระบือรายละประมาณ 2-3 แม่ ซึ่งการครอบครองแม่กระบือเพิ่มขึ้น จะสร้าง

รายได้ให้เกษตรกรเท่ากับวันละ 800 บาทตาม อัตราค่าแรงขั้นต่ำ ส่วนความช่วยเหลือส่วนที่สองคือ สินเชื่อ ปลอดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร เพื่อปีระยะเวลา การนำกระบือที่เลี้ยงออกไปขายเนื่องจากปัจจุบัน เมื่อเกษตรกรขาดรายได้ก็จะรับนำกระบืออายุ น้อยออกขายทำให้ไม่ได้ราคาดี ทั้งที่กระบือที่ อายุเหมาะสมมาออกขายได้อยู่ที่ 2-3 ปี ดังนั้น รัฐจะให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย เพื่อเป็นเงิน หมุนเวียนในครัวเรือน คิดจากกระบือตัวเมีย จะได้รับสินเชื่อสูงสุดตัวละ 10,000 บาทต่อปี ตัวผู้ 5,000 บาทต่อปี “หากสามารถดำเนินการ ได้ตามแผนนี้ก็เชื่อแน่ว่าจะช่วยเพิ่มประชากร กระบือไทยไม่ให้สูญพันธุ์ได้ในระดับหนึ่ง” ด้านนายสมปองอินทร์ทองผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความ สืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยปี 2557/2558 ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ว่าจากจำนวนการ ขึ้นทะเบียนชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรองแล้ว 8.7 ล้านครัวเรือน ขณะนี้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 3.4 ล้านครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 37,000 ล้านบาท และจะทยอย จ่ายจนแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้

นายสมปองกล่าวไว้ว่าสำหรับความคลาดเคลื่อน ในการจ่ายเงินชดเชย ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สุ่มตรวจพบนั้น กระทรวงเกษตร ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ธ.ก.ส. ตรวจสอบนิยามองค์ประกอบการทำนาว่าต้อง ประกอบด้วยอะไรบ้าง และลงพื้นที่ตรวจสอบ รายแปลงว่ามีการทำนาจริงหรือไม่ ถ้าหากไม่มี การทำนาจริงหรือไม่ตรงตามองค์ประกอบจะต้อง เรียกเงินคืนและตรวจสอบว่าการกระทำผิดเกิดขึ้น โดยทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯหรือไม่ หากเป็นการทุจริตจะทำการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตาม จำนวนชาวนาที่ไม่ได้ทำ นาจริง ที่ สตง.ตรวจพบมีไม่มาก เช่นพบ 4 ราย ใน จ.ลพบุรี จึงไม่น่าจะเป็นขบวนการทุจริต.

## 2 ปีสกัดข้าวรัฐเกะสิทธิ์

**รู** น.ส.ชุติมา บุญประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่มีเหลืออยู่ปัจจุบัน 17.8 ล้านตัน โดยตั้งเป้าระบายให้หมดใน 2 ปี ซึ่งในปี 58 ระบายออก 10 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีข้าวดีสัดส่วน 60% อีก 40% เป็นข้าวเสื่อม และในปี 59 ขายในส่วนของที่เหลืออีก 7.8 ล้านตัน โดยจะใช้หลายวิธีการ ทั้งเปิดประมูลเป็นการทั่วไปแบบยกกอง และแบบยกคลัง เพื่อให้ขายได้ปริมาณมาก และการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ส่วนข้าวอีก 9.6 ล้านตันที่แจ้งความคัดค้านคดีไว้กับกองปราบฯนั้น ต้องรอให้คำเนคตีความกฎหมายเสร็จสิ้นก่อนจึงจะนำมาระบายได้

“ยังเป็นการวางเป้าหมาย แต่ไม่ได้บอกว่า จะขายได้ตามเป้า เพราะต้องดูช่วงจังหวะเวลาการระบายไม่ให้กระทบราคาตลาด เนื่องจากเป้าหมายคือ ต้องรักษาระดับราคาข้าวใหม่ในตลาดเป็นหลัก โดยที่ตั้งเป้าระบายเท่านี้ เพราะคาดการณ์ผลผลิตข้าวปี 57/58 จะน้อยลงจากปีหน้ากับปีปกติ การระบายข้าวน่าจะทำได้ ไม่กระทบตลาด”

ทั้งนี้ การระบายข้าวแบบยกคลัง ที่ประชุมได้ข้อสรุปวิธีการและระยะเวลาการระบาย โดยจะเริ่มเปิดประมูลแบบยกคลังช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.58 จากนั้นจะหยุดระบาย เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกมา เมื่อผลผลิตฤดูกาลใหม่เริ่มลดน้อยลงก็จะเริ่มกลับมาเปิดประมูลจนครบตามแผน โดยจะเปิดประมูลแบบยกคลังครั้งแรกในเดือน ม.ค.นี้ 1 ล้านตัน.



# เตรียมหาหรือ3ประเทศดันราคาขาย

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - นายภา ยันออกกฎหมายไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ระบุราคาขายตก เพราะผลผลิตเพิ่มสูง คู่แข่งมากขึ้น เตรียมหาหรือ 3 ประเทศ ดันราคา หนุนปลูกปาล์มน้ำมันแทน เผยเตรียมจัดงานขายกล้วยไม้ 19 ม.ค.นี้ ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งเป้าส่งออกอันดับ 1 ของโลก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณี

ที่ตัวแทนชาวสวนยาง เสนอให้ คสช.ใช้อำนาจตาม มทรา 44 เพื่อยกเลิก พ.ร.บ.สวนปาล์มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งจะต้องไปให้ข้อมูลว่า ควรจะเป็นอย่างไร หรือแก้ไขในส่วนไหนบ้าง โดยตนจะบอกไปยัง สนช.ให้มีการพิจารณาในส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังมี พ.ร.บ.เกี่ยวกับภาษีมรดก ที่จะยกเว้นส่วนได้เสีย ซึ่งอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของกรรมาธิการ แต่คนที่อยู่ข้างนอกกลับตีกัน จะเป็นจะตาย ก็ต้องไปดูในรายละเอียด แต่กฎหมายที่ออกไป อย่าทำให้ใครเดือดร้อน และจะต้องคุ้มครองทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผลประโยชน์ของรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ ลูกหนี้ว่าจะคุ้มครองทั้งสองข้างอย่างไร ประเทศชาติจะ

▶ **อ่านต่อหน้า 8**

## เตรียมการ

ได้ตรงไหน ซึ่งจะต้องคิดหลายๆ ด้าน ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา นั้น นายภา กล่าวว่า มีทั้งเรื่องราคาที่ยังตกลง และเรื่องผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น จากเดิม 7 ล้านไร่ เป็น 11 ล้านไร่ จากการสนับสนุนของรัฐบาลที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดโลกมีการแข่งขันในการปลูกยางเพิ่มในประเทศต่างๆ ที่มีต้นทุนค่าจ้างแรงงานถูกกว่าประเทศไทย ถึงแม้ว่าปริมาณยาง จะเป็นที่ต้องการใช้มากก็ตาม แต่เมื่อมีคู่แข่งมาก คนก็เลือก ประเทศที่ต้องการใช้ยางมากกว่าไปลงทุนปลูกยางในประเทศอื่น เพราะประเทศไทยมีราคาสูง โลกจึงเกิดการลงทุนเป็นแบบนี้ และนำไปสู่การเชื่อมโยง และวันหน้าอาจจะมีการถอนการลงทุนจากประเทศไทย ไปในประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่า

“ธุรกิจยาง มีทั้งการขายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการขายล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดต้องแก้ไขทั้งระบบ เหมือนการแก้ไขปัญหาสลากรากินแบ่งรัฐบาล เพราะมีความเชื่อมโยงกันหมด แต่สิ่งสำคัญทุกสมาคม ทั้งเรื่องข้าว เรื่องยาง มันสัมปะหลัง ทั้งหมดต้องขึ้นทะเบียนรวมกันให้ได้ วันนี้มีหลายสมาคม เมื่อเรียกประชุม บางคนเห็นด้วย บางคนไม่เห็นด้วย ซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนของกลุ่มการเมืองทั้งสิ้น แล้วแต่จะชอบใคร ผมห้ามไม่ได้ แต่คนเหล่านี้ เป็นแบบนี้มาตลอด ถ้าท่านรวมตัวกัน เราจะได้ช่วยได้ถูก แต่ถ้าให้คน 1,000 ต่อไปก็มาขอ 2,000 ต่อไปก็มาขอราคายาง 80 บาทต่อกิโลกรัม ผมถามว่า แล้วจะต้องให้อย่างไรอีกเท่าไร ถ้าเราต้องให้ทุกอย่าง จะไปเอาเงินจากที่ไหน วันนี้มีเงินที่ไหนให้ผม มีเงินจากไหนที่เข้ามายังรัฐบาลมากกว่าปกติไหม รายได้ก็ยังไม่เข้า แต่ลดโหนดนี้เยอะไปหมด ไม่ทำก็ไม่ได้ มันไม่ใช่ประชานิยม แต่เป็นเพียงเพราะประชาชนเดือดร้อน เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วง และถ้าเราต้องใช้แบบนี้

ให้ยาง ให้ข้าว แล้วต่อไปจะเอาเงินจากไหน มาขับเคลื่อน ไม่มีแล้ว เงินหมดแล้ว มีเงินอยู่ 2.7 แสนล้านบาท แค่นั้นเอง ประเด็นคือจะผิดจะถูก ก็ไม่รู้ แต่อะไรคือปัญหา อะไรที่ทำให้เกิดปัญหา คือสิ่งที่ต้องสอบสวน ว่า จะเอาอย่างไรกัน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวไว้ ได้มีการหารือกับประเทศมาเลเซียแล้วว่า จะทำอย่างไรให้ราคายาง 3 ประเทศ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมาเลเซียก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว จากปลูกยางพารา เปลี่ยนเป็นปาล์มน้ำมัน เพราะทำไม่โอดีเซลได้ ซึ่งไทยก็มีการส่งเสริมในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ทำ เพราะยังไม่มีการจัดการให้เป็นระบบ ซึ่งไม่ใช่ความผิดผลาดของรัฐบาลนี้ เราเข้ามาแก้ปัญหาทุกเรื่อง อย่างบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะตนเองเข้ามาบริหาร มันเป็นเรื่องเปิดเวลามานานแล้ว ที่เรียกว่า กับดักประชาธิปไตย ที่ทุกคนเลือกมา และจะต้องบริหารจัดการทำให้เกิดประโยชน์

“หากจะสร้างประเทศไทยไปทางไหน ก็ต้องสร้างความเข้มแข็งของไทยไปทางนั้น เช่น จะเป็นประเทศที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ อย่างข้าววิตามิน ข้าวออกเนกที่มีราคาสูง ต้องสร้างให้เป็นที่ยอมรับให้ได้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มาปลูกข้าวแบบนี้ ไม่ใช่ปลูกข้าวเพื่อมารับเงิน ข้าวที่อายุสั้น หรือข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ข้าวไร่ ชาวนา ก็ยังติดอยู่กับพฤติกรรมแบบนี้อยู่ ซึ่งบางอย่างคุณภาพใช้ไม่ได้ ขายไม่ได้ราคา มีความขึ้นสูง เพราะรีบผลิต”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ในวันจันทร์ที่ 19 ม.ค.นี้ จะมีการเปิดขายกล้วยไม้บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งขณะนี้ไทยส่งออกเป็นอันดับสอง รองจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และจะทำให้เป็นอันดับหนึ่งให้ได้ ■

1 สกก.เมืองศรีสะเกษปรับปรุงโรงสีเพิ่มคุณภาพผลิตข้าวสาร

12

## เกาะติดสหกรณ์ใช้เงินกู้กฟส.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์พบสหกรณ์การ เกษตรพยุห์ จำกัด ไม่ดำเนินการตาม แผนสร้างสำนักงาน เตรียมคืนเงินกู้ ทั้งหมด ขณะที่สหกรณ์การเกษตรเมือง ศรีสะเกษ จำกัด รับเงินกู้ 6 ล้าน เดิน หน้าปรับปรุงระบบอุปกรณ์โรงสี

ศรีสะเกษ : ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ มอบหมายให้นายมานิช ชลอวงษ์ ผู้ อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย นางปานแก้ว อุดคำเที่ยง นักวิชาการ สหกรณ์ชำนาญการ นางสุบิน เรืองอุดม สกฤต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนายชูเกียรติ อรรถบุตร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ การเกษตรพยุห์ จำกัด เพื่อติดตามการ ใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กฟส.) วงเงิน 2,345,000 บาท เพื่อสร้างอาคาร สำนักงาน

ดร.สุพจน์ กล่าวว่า ตามระเบียบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหาร เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กฟส.) พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการบริหารหนี้ กฟส. แจ้ง ว่าเมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนา สหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ ครั้ง ที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ สหกรณ์ได้รับเงินกู้ไปแล้วนั้น จากการ ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด ใน การก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปรากฏว่า สหกรณ์ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้น ทางจังหวัดจึงขอให้สหกรณ์ทบทวนการ

ก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าว และ  
จากการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ  
สหกรณ์พบว่าขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงิน  
สมทบในการก่อสร้าง รวมทั้งจะต้อง  
แบกภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าเสื่อมราคา  
อาจทำให้สหกรณ์มีผลดำเนินงานขาด  
ทุนได้ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว  
ข้างต้น ทางคณะกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ จึงได้มีมติให้ยกเลิกการสร้าง  
อาคารสำนักงานตามแบบแปลนดังกล่าว  
พร้อมส่งเงินคืนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ต่อไป

ดร.สุพจน์กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่  
ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้กองทุน  
พัฒนาสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตร  
เมืองศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 6,000,000  
บาท เพื่อดำเนินตามโครงการฟื้นฟูการ  
ใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ในการ

ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ของโรงสี จำนวน  
14 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000  
บาท ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินการ  
แล้วประมาณ 80% คงเหลือการติด  
ตั้งเครื่องกะเทาะข้าวเปลือก ปรับปรุง  
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ  
เครื่องจักร พร้อมโรงคลุม

ดร.สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้  
จากการดำเนินโครงการดังกล่าว คาด  
ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ  
โรงสีของสหกรณ์ ในด้านคุณภาพข้าว  
ที่ได้หลังจากการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่อง  
จักร ทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งโรง  
สีมีการผลิตเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดำเนิน  
ธุรกิจโรงสีที่สามารถบริการสมาชิกได้  
เพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  
สร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคและสมา  
ชิก ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่ดีต่อไป  
ในอนาคต

# ชาวไร่ลุ้นเพิ่มค่าอ้อย ขึ้น 900 บาท/ตันต่ำเกิน

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มกราคม 2558 จะมีการประชุมคณะทำงานพิจารณาเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2557/2558 ที่ประกาศ 900 บาทต่อตัน ซึ่งชาวไร่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าอ้อยเช่นที่เคยดำเนินการมา คือ การให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) ปลดปล่อยผ่านกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.)

“เราต้องการให้รัฐช่วยเหลือเงินค่าอ้อยให้คุ้มกับต้นทุนการผลิต ซึ่ง 900 บาทต่อตันนั้นต่ำไป เพราะต้นทุนอยู่ที่ 1,222 บาทต่อตัน แต่จะได้เท่าไรก็อยู่ที่รัฐจะพิจารณาเบื้องต้นหากพิจารณาตามศักยภาพการใช้หนี้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายขึ้นค่าที่เลขคู่เพื่อเพิ่มค่าอ้อยก็ได้ประมาณ 180 บาทต่อตัน” นายธีระชัย กล่าว

ทั้งนี้ยอมรับว่าสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยราคาน้ำตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 16 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2557/2558 จะต่ำกว่า 900 บาทต่อตัน ก็จะเป็นปัญหาต่อกองทุนฯจะต้องหาเงินมาจ่ายคืนในส่วนนี้ด้วย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่รัฐจะต้องพิจารณา

ภาพรวมออกมา

สำหรับการเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 พบว่ามีปริมาณอ้อยหีบประมาณ 31 ล้านตันแล้ว และหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ถือว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านตัน จากปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจากรายชื่อย่อเพิ่มขึ้น ส่วนความหวานเฉลี่ยล่าสุดต่ำกว่าเล็กน้อย

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมควรจะประกาศราคาอ้อยขึ้นต้นและเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด โดยหากเป็นไปได้ควรจะชัดเจนก่อนเปิดหีบอ้อย เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้รายชื่อย่อได้รับราคาอ้อยส่วนเพิ่มดังกล่าว เนื่องจากการประกาศภายหลัง โดยยิ่งล่าช้าเท่าใด ก็จะทำให้รายชื่อย่อจะไม่ได้รับเงินส่วนเพิ่มนี้ เนื่องจากหัวหน้าโควตาที่ไปรับซื้ออ้อยให้กับโรงงานจะรับราคาอ้อยให้ค่าแล้วที่เหลือจะไปสร้างกำไรให้เกิดขึ้น

“ปีที่ผ่านมามาหัวหน้าโควตาอ้อยที่มีการไปรับซื้ออ้อยจากรายชื่อย่อมาปล่อยต่อมีการทำกำไรจากส่วนต่างนับ 100 ล้านบาท เพราะมีการประกาศเงินช่วยเหลือล่าช้า ทำให้รายชื่อย่อไม่แน่ใจจึงต้องการปล่อยอ้อยให้ได้เงินมาก่อน” แหล่งข่าว กล่าว

## ไร้อ้อยกระทั่งกองทุนอ้อย จับตาน้ำตาลดิบร่วงหนัก

**โพสต์ทูเดย์ > ชมรมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย**  
อ้อยกู้เงิน 1.6 หมื่นล้าน เพิ่มค่าอ้อยขึ้น  
ตันปี 2557/2558 อีก 160 บาท/ตัน

นายธีระชัย แลนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ชาวไร่อ้อยจะเสนอให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือราคาอ้อยขั้นต้นอีก 160 บาท/ตัน เช่นเดียวกับปีการผลิต 2556/2557 จากปัจจุบันที่มีการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นที่ระดับ 900 บาท/ตัน เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการผลิตอ้อยอยู่ที่ 1,222 บาท/ตัน

ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของชาวไร่อ้อย กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) จะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นวงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท สำหรับชดเชยค่าอ้อยขั้นต้นส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 100 ล้านตัน โดยสถานะกองทุนอ้อยฯ ล่าสุดพบว่ากองทุนติดลบหลายพันล้านบาท

นายธีระชัย ยอมรับว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก

ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยราคาน้ำตาลทรายดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 15 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งหากราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับนี้หรือต่ำกว่านี้จะมีผลให้กองทุนต้องกู้เงินเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาชดเชยค่าอ้อยขั้นต้นในส่วนที่ต่ำกว่า 900 บาท/ตัน แต่คงต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกก่อน และหากราคายังคงต่ำลงต่อเนื่อง ก็จะมีการเสนอให้นำผลผลิตที่ได้จากอ้อยไปใช้ในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ราคาดีกว่าการขายน้ำตาลทรายหรือส่งออกต่างประเทศ

นายธีระชัย เสนอว่า ภาครัฐไม่ควรกำหนดระยะห่างที่ตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ควรปล่อยให้การแข่งขันซื้ออ้อยเป็นไปตามกลไกเสรี โดยใช้วิธีกำกับดูแลโดยการให้ใบอนุญาตเครื่องจักรแทน

สำหรับการเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 จนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณอ้อยหีบประมาณ 31 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยจากรายย่อยเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความหวานเฉลี่ยลดต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย และคาดว่าทั้งปีผลผลิตอ้อยจะอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ■

## ธ.ก.ส.พร้อมอุ้มहांนน้ำมันบุกกตสินค้าเกษตร

ธ.ก.ส.พร้อมสำรองจ่ายช่วยเหลือเกษตรกร ห่วงราคาน้ำมันโลกร่วงกตราคาสินค้าเกษตร มองรัฐควักเงินช่วยเกษตรกรปีละ 2 แสนล้านบาท แต่ต้องเป็นโครงการชั่วคราว พร้อมหนุนชวมนาภาคกลางปลูกพืชอื่นแทนทำนาปรัง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มียุบายจากรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ ธ.ก.ส.สำรองเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร จากที่ปัจจุบัน ธ.ก.ส.ได้ใช้เงินสภาพคล่องของธนาคารสำรองจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 6 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังไม่ทราบรายละเอียดกรณีข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประเมินว่าจะใช้เงินเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรปีละ 2 แสนล้านบาท คงต้องรอดูความชัดเจนของนโยบายรัฐก่อน หากต้องการให้ ธ.ก.ส.สำรองเงินจ่ายไปก่อนบางส่วนก็พร้อมดำเนินการ ซึ่ง

ยอมรับว่าราคาน้ำมันโลกที่ปรับลงแรง อาจส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวลงด้วย

“การจ่ายเงินช่วยเหลือภาคเกษตรปีละ 2 แสนล้านบาทถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับจีดีพีของภาคเกษตรที่มีประมาณ 10% ของจีดีพีรวมของประเทศ และมีการจ้างงานในภาคเกษตรถึง 40% ของแรงงานทั้งระบบ ซึ่งในระหว่างที่มีการเปลี่ยนผ่านของภาคเกษตร ก็ถือว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ แต่จะต้องดำเนินการชั่วคราว และมติดกรมก็ต้องชัดเจนว่าหากมีการสำรองเงินของธ.ก.ส.ไปในปีนั้นๆ จำนวนเท่าใดในปีถัดไปก็ต้องตั้งงบประมาณขึ้นทั้งจำนวน จึงไม่แน่ว่าจะมีผลกระทบต่อสถานะของแบงก์” นายลักษณ์ กล่าว

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในภาคกลาง ว่ารอบนี้น่าจะมีปริมาณข้าวลดลงจากที่ผ่านมากกว่า 30% เนื่องจากปัญหาน้ำแล้ง และราคาข้าวไม่จูงใจให้ทำนาหลายรอบ จึงกำชับ

ให้สาขาของธนาคารสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ซึ่งน่าจะเป็นพืชทนแล้งและมีอายุสั้น เช่น พืชตระกูลถั่ว อ้อย ข้าวโพด หรือผัก ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อให้เต็มที่ ส่วนเกษตรกรที่มีภาระหนี้เดิมก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะธนาคารจะผ่อนปรนหนี้ออกไปก่อน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกหนี้ที่เดือดร้อน

ส่วนของข้าวนาปรัง น่าจะทยอยออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว แต่ยังมีข้าวที่เกษตรกรในภาคอีสานและเหนือเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อรอราคาขึ้นอีกกว่า 8 แสนตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิที่อาจจะเข้ามาขอใช้สินเชื่อชะลอการขายข้าวจากธนาคาร หลังจากที่ใช้จ่ายเงินจากการชดเชยไร่ละพันบาทหมดไปแล้ว ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรเข้าโครงการไม่มากนักประมาณ 4,435 ราย ประมาณข้าว 18,797 ตัน เป็นเงินสินเชื่อ 322 ล้านบาท เนื่องจากราคาข้าวในตลาดค่อนข้างทรงตัว

## อุดรฯ ถกแก้หน้ายางหกทำถนนลื่น

**อุดรธานี** - นายพรชัย สิงห์ศักดิ์ ผวจ.อุดรธานี ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถึงผลกระทบที่ผู้ประกอบการบรรทุกน้ำยางพาราเข้าสู่โรงงานรับซื้อ ห้ามทำให้น้ำยางพาราที่บรรทุกมาตกลงบนถนน โดยใช้รถบรรทุกที่มีลวดขีด ผู้ประกอบการหากฝ่าฝืนมีความผิด จับปรับ ตามกฎหมาย แต่สิ่งสำคัญยิ่งคือผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบ

รายงานข่าวแจ้งว่า การเรียกประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพาราขนส่งยางพาราส่งโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนสายอุดรธานี-สกลนคร ทำให้ผู้ประกอบการบรรทุกยางพาราชนิดถ้วยใช้ถนนสายนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำยางพาราไหลตกลงบนถนนและสะสมไว้เป็นเวลานาน เมื่อฝนตกลงมาจึงเกิดปัญหากับผู้ใช้รถใช้ถนน ทำให้ถนนลื่นก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขึ้นในช่วงฝนตก ส่วนช่วงที่ถนนแห้งจะมีกลิ่นยางพาราเหม็นกึ่งไปทั่วบริเวณ



**ราคาดี** - จนท.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ขนยางพาราแผ่นรมควัน ที่เกษตรกรรายย่อยในภาคอีสานนำมาขายให้ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราของรัฐบาลวันละ 100-300 ตัน เนื่องจากราคาสูงกว่าท้องตลาด 5-6 บาทต่อกก.